
sþ. 605. Fyrirspurn [377. mál]
til heilbrigðismálaráðherra um skort á hjúkrunarfræðingum á kvenlækningadeild Land-
spítala íslands.

Frá Maríönnu Friðjónsdóttur.

Til hvaða aðgerða hyggst heilbrigðismálaráðherra grípa vegna skorts á hjúkrunarfræð-
ingum til starfa á kvenlækningadeild Landspítalans?


